



สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

มาลาในภาษาไทยอาจจะแบ่งออกได้เป็น 12 ชนิด คือ มาลาขอกเลา มาลา-
ปฏิเสฐ มาลาชักชวน มาลาเสนอแนะ มาลาขอรอง มาลาห้าม มาลาคำสั่ง มาลาภาคคะเน
มาลาแบ่งรับแบ่งสู้ มาลาเชื่อแน มาลาแนะนำ และมาลาชักถาม

มาลา 12 ชนิดนี้ อาจจะแบ่งตามจำนวนรูปประโยคที่มาลาแต่ละชนิดปรากฏอยู่
ได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. มาลาประเภทที่ปรากฏในรูปประโยคชนิดเดียว มาลาประเภทนี้มี 2 ชนิด
คือ มาลาขอกเลา และมาลาปฏิเสฐ

2. มาลาประเภทที่ปรากฏในรูปประโยคได้ 2 ชนิด มาลาประเภทนี้มี 10 ชนิด
คือ มาลาชักชวน มาลาเสนอแนะ มาลาขอรอง มาลาห้าม มาลาคำสั่ง มาลาภาคคะเน
มาลาแบ่งรับแบ่งสู้ มาลาเชื่อแน มาลาแนะนำ และมาลาชักถาม

ลักษณะมาลาชนิดต่าง ๆ

มาลาในภาษาไทย ส่วนใหญ่จะต้องนำคำชนิดอื่น ๆ และ/หรือ กลุ่มคำชนิดอื่น ๆ
มาประกอบคำกริยาเพื่อแสดงมาลา มีมาลาเพียง 2 ชนิด เท่านั้นที่อาจจะแสดงด้วยคำ
กริยาอย่างเดียวได้ คือมาลาขอกเลาและมาลาคำสั่ง มาลา 2 ชนิดนี้เมื่อแสดงด้วยคำ
กริยาอย่างเดียวจะต่างกันที่รูปประโยคที่มาลาทั้ง 2 ชนิดนี้ปรากฏ คือมาลาขอกเลาที่แสดง
ด้วยคำกริยาอย่างเดียว จะปรากฏเฉพาะในรูปประโยคขอกเลาเท่านั้น ส่วนมาลาคำสั่งที่
แสดงด้วยคำกริยาอย่างเดียวนั้นจะปรากฏเฉพาะในรูปประโยคคำสั่งเท่านั้น

1. ลักษณะมาลาที่ปรากฏในรูปประโยคชนิดเดียว

1.1. ลักษณะมาลาบอกเล่า มาลาบอกเล่าซึ่งปรากฏในรูปประโยคชนิดเดียว คือรูปประโยคบอกเล่า จะแสดงด้วยคำกริยาอย่างเดียวกันก็ได้หรือจะแสดงด้วยคำกริยารวมกับคำชนิดอื่น ๆ และ/หรือ กลุ่มคำชนิดอื่น ๆ ก็ได้

ชนิดของคำที่ไ้รวมกับคำกริยา ในการแสดงมาลาบอกเล่ามี 6 ชนิด คือ คำช่วยหน้ากริยา คำช่วยหลังกริยา คำหน้ากริยา คำหลังกริยา คำกริยาวิเศษณ์ และคำลงท้าย ชนิดของกลุ่มคำที่ไ้รวมกับคำกริยา ในการแสดงมาลาชนิดนี้ มี 3 ชนิด คือ กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา กลุ่มคำช่วยหลังกริยา และกลุ่มคำกริยาวิเศษณ์

คำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ละชนิดมีจำนวนรายคำและจำนวนกลุ่มคำที่ไ้รวมกับคำกริยา ดังนี้ รายคำช่วยหน้ากริยามี 14 คำ คือ เกิด เกือบ กำลัง ขึ้น เคย จน จะ ได้ ต้อง ฝัน พยายาม เพิ่ง อยาก รายคำช่วยหลังกริยามี 2 คำ คือ อยู่ แล้ว รายคำหน้ากริยามี 6 คำ คือ ไป มา ไว้ ขึ้น ลง ออก รายคำลงท้ายมี 4 คำ คือ ละ คะ จะ ครับ กลุ่มคำช่วยหน้ากริยามี 16 กลุ่ม คือ เกิดจะ เกือบจะ กำลังจะ จนจะ พยายามจะ เพิ่งจะ อยากจะ เกิดอยาก จะได้ จะต้อง เกือบได้ เพิ่งได้ กำลังจะ จะได้ เพิ่งจะได้ เกิดจะอยาก เพิ่งจะอยาก กลุ่มคำช่วยหลังกริยามีกลุ่มเดียว คือ อยู่แล้ว

แบบการเรียงคำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ รวมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชนิดนี้ มี 17 แบบ

1.2. ลักษณะมาลาปฏิเสธ มาลาปฏิเสธซึ่งปรากฏในรูปประโยคชนิดเดียว คือรูปประโยคปฏิเสธ จะแสดงด้วยคำกริยารวมกับคำชนิดอื่น ๆ หรือรวมกับคำชนิดอื่น ๆ และกลุ่มคำชนิดอื่น

ชนิดของคำที่ไ้รวมกับคำกริยาในการแสดงมาลาปฏิเสธ มี 4 ชนิด คือ คำปฏิเสธ คำหน้ากริยา คำช่วยหน้ากริยา และคำกริยาวิเศษณ์ ชนิดของกลุ่มคำที่ไ้รวมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชนิดนี้ มีชนิดเดียว คือ กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา

คำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำเหล่านี้ แต่ละชนิดมีจำนวนรายการและจำนวนกลุ่มคำที่
ใช้รวมกับคำกริยาค้างนี้ รายการปฏิเสธมีคำเดียว คือ ไม่ รายการหน้ากริยามี 2 คำ คือ
ไป มา รายการช่วยหน้ากริยามี 5 คำ คือ เคย จะ ได้ ยัง อยาก รายการกริยาวิเศษณ์
มีคำเดียว คือ เคย กลุ่มคำช่วยหน้ากริยามี 3 กลุ่ม คือ อยากจะ จะยัง ยังจะ

แบบการเรียงคำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำรวมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชนิดนี้
มี 14 แบบ

2. ลักษณะมาลาประเภทที่ปรากฏในรูปประโยคได้ 2 ชนิด

2.1. ลักษณะมาลาชักชวน มาลาชักชวนซึ่งปรากฏในรูปประโยคได้
2 ชนิด คือ รูปประโยคคำสั่ง และรูปประโยคบอกเล่า จะแสดงด้วยคำกริยารวมกับคำชนิด
อื่น ๆ หรือรวมกับคำชนิดอื่น ๆ และกลุ่มคำชนิดอื่น ๆ

ชนิดของคำที่ใช้รวมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชักชวนมี 4 ชนิด คือ คำหน้ากริยา
คำสั่งกริยา คำกริยาวิเศษณ์ และคำลงท้าย ชนิดของกลุ่มคำที่ใช้รวมกับคำกริยา ในการแสดง
มาลาชนิดนี้มี 2 ชนิด คือ กลุ่มคำกริยาวิเศษณ์และกลุ่มคำลงท้าย

คำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ละชนิดมีจำนวนรายการและ
จำนวนกลุ่มคำที่ใช้รวมกับคำกริยา ค้างนี้ รายการหน้ากริยามี 2 คำ คือ ไป มา รายการ-
หลังกริยามี 2 คำ คือ มา เสีย รายการกริยาวิเศษณ์มี 2 คำ คือ กัน ที่ รายการลงท้าย
มี 3 คำ คือ เถอะ นะ นะ กลุ่มคำกริยาวิเศษณ์มีกลุ่มเดียว คือ ด้วยกัน กลุ่มคำลงท้ายมี
2 กลุ่ม คือ เถอะนะ เถอะนะ

แบบการเรียงคำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ รวมกับคำกริยาในการแสดง
มาลาชนิดนี้ เมื่อปรากฏในรูปประโยคคำสั่ง มี 13 แบบ ส่วนแบบการเรียงคำเมื่อปรากฏ
ในรูปประโยคบอกเล่ามี 8 แบบ ทั้ง 8 แบบนี้มีแบบการเรียงคำเช่นเดียวกับแบบการเรียงคำ
ในรูปประโยคคำสั่ง ตั้งแต่แบบที่ 3 ถึง แบบที่ 10 และมีรายการและกลุ่มคำที่ใช้เช่นเดียวกัน
ด้วย ที่ต่างกันคือในรูปประโยคคำสั่งจะไม่มีประธานของประโยค ส่วนในรูปประโยคบอกเล่า
จะมีประธานของประโยค ซึ่งเป็นประธานบุรุษที่ 1 พหูพจน์ อยู่ด้วย

2.2. ลักษณะมาลาเสนอแนะ มาลาเสนอแนะซึ่งปรากฏในรูปประโยคได้ 2 ชนิด คือรูปประโยคคำสั่ง และรูปประโยคบอกเล่า จะแสดงควยคำกริยารวมกับคำชนิดอื่น ๆ หรือรวมกับคำชนิดอื่น ๆ และกลุ่มคำชนิดอื่น ๆ

ชนิดของคำ ที่ใช้ร่วมกับคำกริยาในการแสดงมาลาเสนอแนะมี 4 ชนิด คือ คำหน้ากริยา คำหลังกริยา คำช่วยหน้ากริยา และคำลงท้าย ชนิดของกลุ่มคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยา ในการแสดงมาลาชนิดนี้มี 2 ชนิด คือ กลุ่มคำหน้ากริยา และกลุ่มคำช่วยหน้ากริยา

คำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ละชนิดมีจำนวนรายคำและจำนวนกลุ่มคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยา ดังนี้ รายคำหน้ากริยามีคำเดียว คือ ลอง รายคำหลังกริยามีคำเดียว คือ ดู รายคำช่วยหน้ากริยามี 2 คำ คือ ควร นา รายคำลงท้ายมี 3 คำ คือ ซี ซี นะ กลุ่มคำหน้ากริยามี 2 กลุ่ม คือ ไปลอง มาลอง กลุ่มคำช่วยหน้ากริยามี 2 กลุ่ม คือ ควรจะ นาจะ

แบบการเรียงคำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ รวมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชนิดนี้ เมื่อปรากฏในรูปประโยคคำสั่ง มี 2 แบบ ส่วนแบบการเรียงคำเมื่อปรากฏในรูปประโยคบอกเลามี 6 แบบ 2 แบบแรกมีแบบการเรียงคำ เช่นเดียวกับที่ปรากฏในรูปประโยคคำสั่ง และมีรายคำและกลุ่มคำที่ใช้เช่นเดียวกันด้วย ที่ต่างกันก็คือ ในรูปประโยคคำสั่งจะไม่มีประธานของประโยค ส่วนในรูปประโยคบอกเล่าจะมีประธานของประโยคซึ่งเป็นประธานบุรุษที่ 2 อยู่ควย ส่วนแบบการเรียงคำเมื่อปรากฏเฉพาะในรูปประโยคบอกเลามีอีก 4 แบบ

2.3. ลักษณะมาลาขอร้อง มาลาขอร้องซึ่งปรากฏในรูปประโยค 2 ชนิด คือรูปประโยคคำสั่งและรูปประโยคบอกเล่า จะแสดงควยคำกริยารวมกับคำชนิดอื่น ๆ และ/หรือ กลุ่มคำชนิดอื่น ๆ

ชนิดของคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยา ในการแสดงมาลาขอร้องมี 3 ชนิด คือ คำเฉพาะ คำกริยาวิเศษณ์ และคำลงท้าย ชนิดของกลุ่มคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชนิดนี้มี 2 ชนิด คือ กลุ่มคำเฉพาะ และกลุ่มคำลงท้าย

คำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ละชนิดมีจำนวนรายคำและจำนวนกลุ่มคำที่รวมกับคำกริยา ดังนี้ รายคำเฉพาะมี 4 คำ คือ กรุณา โปรด วาน ช่วย รายคำกริยาวิเศษณ์มี 3 คำ คือ ควย ที่ น้อย รายคำลงท้ายมี 3 คำ คือ เถอะ นะ นา กลุ่มคำเฉพาะมี 2 กลุ่ม คือ ได้โปรด ขอได้โปรด กลุ่มคำลงท้ายมี 2 กลุ่ม คือ เถอะนะ เถอะนา

แบบการเรียงคำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ รวมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชนิดนี้ เมื่อปรากฏในรูปประโยคคำสั่ง มี 12 แบบ ส่วนแบบการเรียงคำ เมื่อปรากฏในรูปประโยคบอกเล่าก็มี 12 แบบ เช่นเดียวกัน และทั้ง 12 แบบนี้มีแบบการเรียงคำเช่นเดียวกับที่ปรากฏในรูปประโยคคำสั่ง และมีรายคำที่ใช้เช่นเดียวกันด้วย ส่วนกลุ่มคำที่ซ้ำมีที่แตกต่างกันบ้าง คือ กลุ่มคำเฉพาะที่ใช้ในแบบการเรียงคำในรูปประโยคบอกเล่า จะใช้ไคกลุ่มเดียวกันนั้น คือ ได้โปรด สิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในรูปประโยคคำสั่งจะไม่มีประธานของประโยค ส่วนในรูปประโยคบอกเล่าจะมีประธานของประโยค ซึ่งเป็นประธานบุรุษที่ 2 อยู่ด้วย

2.4. ลักษณะมาลาห้าม มาลาห้ามซึ่งปรากฏในรูปประโยคไค 2 ชนิด คือ รูปประโยคคำสั่งและรูปประโยคบอกเล่า จะแสดงควยคำกริยารวมกับคำชนิดอื่น ๆ

ชนิดของคำ ที่รวมกับคำกริยา ในการแสดงมาลาห้ามมี 5 ชนิด คือ คำเฉพาะ คำหน้ากริยา คำช่วยหน้ากริยา คำกริยาวิเศษณ์ และคำลงท้าย

คำชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ละชนิดมีจำนวนรายคำที่ใช้ดังนี้ รายคำเฉพาะมีคำเดียวคือ อย่า รายคำหน้ากริยามี 2 คำ คือ ไป มา รายคำช่วยหน้ากริยามี 2 คำ คือ ได้ เพิ่ง รายคำกริยาวิเศษณ์มีคำเดียว คือ เลย รายคำลงท้ายมี 2 คำ คือ นะ ละ

แบบการเรียงคำชนิดต่าง ๆ รวมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชนิดนี้ เมื่อปรากฏในรูปประโยคคำสั่ง มี 16 แบบ ส่วนแบบการเรียงคำเมื่อปรากฏในรูปประโยคบอกเล่าก็มี 16 แบบเช่นเดียวกัน และทั้ง 16 แบบนี้มีแบบการเรียงคำเช่นเดียวกับที่ปรากฏในรูปประโยคคำสั่ง และมีรายคำที่ใช้เช่นเดียวกันด้วย ที่ต่างกันก็คือในรูปประโยคคำสั่ง

จะไม่มีประธานของประโยค ส่วนในรูปประโยคบอกเล่าจะมีประธานของประโยคซึ่งเป็นประธานบุรุษที่ 2 อยู่ด้วย

2.5. ลักษณะมาลาคำสั่ง มาลาคำสั่งซึ่งปรากฏในรูปประโยคได้ 2 ชนิด คือ รูปประโยคคำสั่งและรูปประโยคบอกเล่า จะแสดงด้วยคำกริยาอย่างเดียวกันได้ หรือจะแสดงด้วยคำกริยาร่วมกับคำชนิดอื่น ๆ หรือร่วมกับคำชนิดอื่น ๆ และกลุ่มคำชนิดอื่นก็ได้ ที่แสดงด้วยคำกริยาอย่างเดียวกันจะปรากฏในรูปประโยคคำสั่งชนิดเดียวเท่านั้น ส่วนที่แสดงด้วยคำกริยาร่วมกับคำชนิดอื่น ๆ หรือร่วมกับคำชนิดอื่น ๆ และกลุ่มคำชนิดอื่นอาจจะปรากฏในรูปประโยคได้ 2 ชนิด คือรูปประโยคคำสั่งและรูปประโยคบอกเล่า

ชนิดของคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยา ในการแสดงมาลาคำสั่งมี 7 ชนิด คือ คำเฉพาะ คำช่วยหน้ากริยา คำหน้ากริยา คำหลังกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำกริยากรรมยอย และคำลงท้าย ชนิดของกลุ่มคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชนิดนี้มีชนิดเดียว คือกลุ่มคำกริยาวิเศษณ์

คำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำเหล่านี้ แต่ละชนิดมีจำนวนรายคำและจำนวนกลุ่มคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยา ดังนี้ รายคำเฉพาะมี 2 คำ คือ จง หยุด รายคำช่วยหน้ากริยามีคำเดียว คือ ตอง รายคำหน้ากริยามี 2 คำ คือ ไป มา รายคำหลังกริยามี 9 คำ คือ ไป มา ไว้ เสีย ขึ้น ลง เข้า ออก ดู รายคำกริยาวิเศษณ์มีคำเดียว คือ เดี๋ยวนี้ รายคำลงท้ายมี 2 คำ คือ ซิ นะ กลุ่มคำกริยาวิเศษณ์มีกลุ่มเดียว คือ เดี๋ยวนี้ที่เดียว

แบบการเรียงคำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำร่วมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชนิดนี้ เมื่อปรากฏในรูปประโยคคำสั่งมี 16 แบบ ส่วนแบบการเรียงคำเมื่อปรากฏในรูปประโยคบอกเล่ามี 22 แบบ 16 แบบแรกมีแบบการเรียงคำเช่นเดียวกับที่ปรากฏในรูปประโยคคำสั่ง และมีรายคำและกลุ่มคำที่ใช้เช่นเดียวกันด้วย ที่ต่างกันก็คือ ในรูปประโยคคำสั่งจะไม่มีประธานของประโยค ส่วนในรูปประโยคบอกเล่าจะมีประธานของประโยคซึ่งเป็นประธานบุรุษที่ 2 อยู่ด้วย ส่วนแบบการเรียงคำที่ปรากฏเฉพาะในรูปประโยคบอกเล่า มีอีก 6 แบบ

2.6. ลักษณะมาลาาคาคะเน มาลาาคาคะเนซึ่งปรากฏในรูปประโยคได้ 2 ชนิด คือ รูปประโยคบอกเล่า และรูปประโยคปฏิเสธจะแสดงควยคำกริยารวมกับคำชนิดอื่น ๆ และ/หรือ กลุ่มคำชนิดอื่น

ชนิดของคำที่ไ้รวมกับคำกริยาในการแสดงมาลาาคาคะเน มี 4 ชนิด คือ คำช่วยหน้ากริยา คำพิเศษ คำกริยาวิเศษณ์ และคำปฏิเสธ ชนิดของกลุ่มคำที่ไ้รวมกับคำกริยาในการแสดงมาลาาชนิดนี้ มีชนิดเดียว คือกลุ่มคำช่วยหน้ากริยา

คำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำ เหล่านี้ แต่ละชนิดมีจำนวนรายคำและจำนวนกลุ่มคำที่ไ้รวมกับคำกริยา ดังนี้ รายคำช่วยหน้ากริยามี 6 คำ คือ คง อาจ จะ ท่าจะ ดูเหมือนจะ เห็นจะ รายคำพิเศษมีคำเดียว คือ นากด้ว รายคำกริยาวิเศษณ์มีคำเดียว คือ กระมัง รายคำปฏิเสธมีคำเดียว คือ ไม่ กลุ่มคำช่วยหน้ากริยามี 49 กลุ่ม คือ คงกำลัง คงเคย คงจวน คงจะ คงทอง คงเพิ่ง คงยัง คงอยาก อาจกำลัง อาจเคย อาจจวน อาจจะ อาจทอง อาจเพิ่ง อาจยัง อาจอยาก คงจะกำลัง คงจะเคย คงจะจวน คงจะทอง คงจะเพิ่ง คงจะยัง คงจะอยาก อาจจะกำลัง อาจจะเคย อาจจะจวน อาจจะทอง อาจจะเพิ่ง อาจจะยัง อาจจะอยาก คงกำลังจะ คงจวนจะ คงเพิ่งจะ คงอยากจะ ท่าจะกำลัง ดูเหมือนจะกำลัง เห็นจะกำลัง ท่าจะเคย ดูเหมือนจะเคย เห็นจะเคย ท่าจะทอง ดูเหมือนจะทอง เห็นจะทอง ท่าจะเพิ่ง ดูเหมือนจะเพิ่ง เห็นจะเพิ่ง ท่าจะอยาก ดูเหมือนจะอยาก เห็นจะอยาก

แบบการเรียงคำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำรวมกับคำกริยา ในการแสดงมาลาาชนิดนี้ เมื่อปรากฏในรูปประโยคบอกเล่ามี 4 แบบ และแบบการเรียงคำเมื่อปรากฏในรูปประโยคปฏิเสธมี 10 แบบ แบบการเรียงคำในรูปประโยคทั้ง 2 ชนิดนี้จะไม่เหมือนกัน

2.7. ลักษณะมาลาแยงรับแยงสู มาลาแยงรับแยงสูซึ่งปรากฏในรูปประโยคได้ 2 ชนิด คือ รูปประโยคบอกเล่าและรูปประโยคปฏิเสธ จะแสดงควยคำกริยารวมกับคำชนิดอื่น ๆ หรือรวมกับคำชนิดอื่น ๆ และกลุ่มคำชนิดอื่น

ชนิดของคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยาในการแสดงมาลาแบ่งรับแบ่งสู้ มี 5 ชนิด คือ คำเชื่อมประโยค คำช่วยหน้ากริยา คำหลังกริยา คำนาม และคำปฏิเสธ ชนิดของกลุ่มคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชนิดนี้ มีชนิดเดียว คือกลุ่มคำเชื่อมประโยค

คำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำเหล่านี้ แต่ละชนิดมีจำนวนรายการและจำนวนกลุ่มคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยา ดังนี้ รายการเชื่อมประโยคมี 4 คำ คือ ถ้า หาก เมื่อ ก็ รายการช่วยหน้ากริยามีคำเดียว คือ จะ รายการหลังกริยามีคำเดียว คือ ได้ รายการปฏิเสธมีคำเดียว คือ ไม่ กลุ่มคำเชื่อมประโยคมี 4 กลุ่ม คือ ถ้าหาก ถ้าเมื่อ ถ้าหากว่า ถ้าเมื่อว่า

แบบการเรียงคำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำ ร่วมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชนิดนี้ เมื่อปรากฏในรูปประโยคบอกเล่ามี 6 แบบ ส่วนแบบการเรียงคำเมื่อปรากฏในรูปประโยคปฏิเสธ มี 10 แบบ แบบการเรียงคำในรูปประโยคทั้ง 2 ชนิดนี้ จะไม่เหมือนกัน

2.8. ลักษณะมาลาเชื่อม มาลาเชื่อมซึ่งจะปรากฏในรูปประโยคได้ 2 ชนิด คือ รูปประโยคบอกเล่าและรูปประโยคปฏิเสธ จะแสดงควยคำกริยารวมกับคำชนิดอื่น ๆ หรือร่วมกับคำชนิดอื่น ๆ และกลุ่มคำชนิดอื่น

ชนิดของคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยา ในการแสดงมาลาเชื่อมมี 3 ชนิด คือ คำช่วยหน้ากริยา คำกริยาวิเศษณ์ และคำปฏิเสธ ชนิดของกลุ่มคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยา ในการแสดงมาลาชนิดนี้มีชนิดเดียว คือ กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา

คำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำ เหล่านี้ แต่ละชนิดมีจำนวนรายการและจำนวนกลุ่มคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยาดังนี้ รายการช่วยหน้ากริยามี 5 คำ คือ เคย จะ ได้ ต้อง อยาก รายการกริยาวิเศษณ์มี 2 คำ คือ แน่ แน่นอน รายการปฏิเสธมีคำเดียว คือ ไม่ กลุ่มคำช่วยหน้ากริยามี 8 กลุ่ม คือ จะได้ จะต้อง ต้องเคย ต้องได้ ต้องอยาก จะต้องเคย จะต้องได้ จะต้องอยาก

แบบการเรียงคำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำร่วมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชนิดนี้ เมื่อปรากฏในรูปประโยคบอกเล่า มี 3 แบบ ส่วนแบบการเรียงคำ เมื่อปรากฏในรูปประโยคปฏิเสธมี 6 แบบ แบบการเรียงคำในรูปประโยคทั้ง 2 ชนิดนี้ จะไม่เหมือนกัน

2.9. ลักษณะมาลาแนะนำ มาลาแนะนำซึ่งปรากฏในรูปประโยคได้ 2 ชนิด คือ รูปประโยคบอกเล่า และรูปประโยคปฏิเสธจะแสดงควยคำกริยารวมกับคำชนิดอื่น ๆ หรือรวมกับคำชนิดอื่น ๆ และกลุ่มคำชนิดอื่น

ชนิดของคำที่ใช้รวมกับคำกริยาในการแสดงมาลาแนะนำ มี 3 ชนิด คือ คำช่วยหน้ากริยา คำปฏิเสธ และคำลงท้าย ชนิดของกลุ่มคำที่ใช้รวมกับคำกริยา ในการแสดงมาลาชนิดนี้มีชนิดเดียว คือ กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา

คำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำเหล่านี้ แต่ละชนิดมีจำนวนรายคำและจำนวนกลุ่มคำที่ใช้รวมกับคำกริยา ดังนี้ รายคำช่วยหน้ากริยามี 2 คำ คือ ควร น่า รายคำปฏิเสธมีคำเดียว คือ ไม่ รายคำลงท้าย มีคำเดียว คือ นะ กลุ่มคำช่วยหน้ากริยามี 2 กลุ่ม คือ ควร จะ น่า จะ

แบบการเรียงคำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำรวมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชนิดนี้ เมื่อปรากฏในรูปประโยคบอกเล่ามี 2 แบบ ส่วนแบบการเรียงคำเมื่อปรากฏในรูปประโยคปฏิเสธมี 2 แบบ แบบการเรียงคำในรูปประโยคทั้ง 2 ชนิดนี้ จะไม่เหมือนกัน

2.10. ลักษณะมาลาชักถาม มาลาชักถามซึ่งปรากฏในรูปประโยคได้ 2 ชนิด คือ รูปประโยคคำถามและรูปประโยคคำถาม-ปฏิเสธ จะแสดงควยคำกริยารวมกับคำชนิดอื่น ๆ และ/หรือ กลุ่มคำชนิดอื่น ๆ

ชนิดของคำที่ใช้รวมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชักถาม มี 8 ชนิด คือ คำช่วยหน้ากริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำลักษณะนาม คำบอกเวลา คำปฏิเสธ คำแสดงคำถาม และคำลงท้ายแสดงคำถาม ชนิดของกลุ่มคำที่ใช้รวมกับคำกริยาในการแสดงมาลาชนิดนี้ มี 2 ชนิด คือ กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา และกลุ่มคำลงท้ายแสดงคำถาม

คำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ละชนิดมีจำนวนรายคำและจำนวนกลุ่มคำที่ใช้ดังนี้ รายคำช่วยหน้ากริยามี 5 คำ คือ เคย จะ ใด ต้อง อยาก รายคำกริยาวิเศษณ์มีคำเดียว คือ บาง รายคำบุพบทมี 19 คำ คือ กะ กับ แก่ ใกล้ ข้าง จาก ควย ตรง ตั้งแต่ ตาม ใต ถึง แถว ที่ ใน บน หน้า หลัง ใ รายคำบอกเวลามี

14 คำ คือ วัน สัปดาห์ อาทิตย์ เดือน ปี คืน ชั่วโมง นาที วินาที โมง ทุ่ม ที่ ครั้ง หน
 รายคำปฏิเสธมีคำเดียว คือ ไม่ รายคำแสดงคำถามมี 9 คำ คือ อย่างไร เมื่อไร ทำไม
เท่าไร อะไร ใคร ของใคร ไหน ก็ รายคำลงท้ายแสดงคำถามมี 2 คำ คือ หรือ ไหม
 กลุ่มคำช่วยหน้ากริยามี 3 กลุ่ม คือ อยากจะ จะได้ จะต้อง กลุ่มคำลงท้ายแสดงคำถาม
 มี 11 กลุ่ม คือ ใครหรือ เป็นหรือ ไม่ใช่หรือ หรือยัง แล้วหรือ(ยัง) หรือเปล่า จริงไหม
ใช่ไหม ใดไหม ถูกไหม เป็นไหม

แบบการเรียงคำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ รวมกับคำกริยาในการแสดง
 มาลาชนิดนี้ เมื่อปรากฏในรูปประโยคคำถามมี 18 แบบ ส่วนแบบการเรียงคำ เมื่อ
 ปรากฏในรูปประโยคคำถาม-ปฏิเสธ มี 12 แบบ แบบการเรียงคำในรูปประโยคทั้ง 2
 ชนิดนี้ จะไม่เหมือนกัน

ที่กล่าวแล้วนี้เป็นลักษณะทั้งหมดของมาลาแต่ละชนิด ต่อไปนี้จะกล่าวถึงแต่ละลักษณะ
 เฉพาะของมาลาแต่ละชนิดเท่านั้น

ในการพิจารณาลักษณะเฉพาะของมาลาแต่ละชนิดนั้น จะได้พิจารณาเป็น 3 เรื่อง
 คือ

- ก. เรื่องชนิดของคำ และชนิดของกลุ่มคำที่ปรากฏร่วมกับคำกริยา ในการ
แสดงลักษณะมาลาแต่ละชนิด
- ข. เรื่องรายคำของคำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ
- ค. เรื่องแบบการเรียงคำของคำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ รวมกับ
คำกริยา

ก. เรื่องชนิดของคำ และชนิดของกลุ่มคำ
 ชนิดของคำที่แสดงลักษณะเฉพาะของมาลา ปรากฏว่ามี 4 ชนิด คือคำพิเศษ
 คำเชื่อมประโยค คำแสดงคำถาม และคำลงท้ายแสดงคำถาม

คำพิเศษ จะแสดงลักษณะเฉพาะของมาลาคาดคะเน

คำเชื่อมประโยค จะแสดงลักษณะเฉพาะของมาลาแบ่งรับแบ่งสู้

คำแสดงคำถาม และคำลงท้ายแสดงคำถาม จะแสดงลักษณะเฉพาะของ

มาลาชัถาม

ชนิดของกลุ่มคำที่แสดงลักษณะเฉพาะของมาลา ปรากฏว่ามี 3 ชนิด คือ กลุ่มคำเฉพาะ กลุ่มคำเชื่อมประโยค และกลุ่มคำลงท้ายแสดงคำถาม

- กลุ่มคำเฉพาะ จะแสดงลักษณะเฉพาะของมาลาอร่อง
- กลุ่มคำเชื่อมประโยค จะแสดงลักษณะเฉพาะของมาลาแบ่งรับแบ่งสู้
- กลุ่มคำลงท้ายแสดงคำถาม จะแสดงลักษณะเฉพาะของมาลาชักถาม

ข. เรื่องรายชื่อคำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ

มาลาแต่ละชนิด มีรายชื่อและกลุ่มคำที่ใช้แสดงลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- 1) มาลาบอกเล่า ไม่พบรายชื่อและกลุ่มคำที่แสดงลักษณะเฉพาะ
- 2) มาลาปฏิเสธ รายชื่อที่แสดงลักษณะเฉพาะของมาลาปฏิเสธ คือรายชื่อ

ปฏิเสธ ไม่

- 3) มาลาชักชวน รายชื่อและกลุ่มคำที่แสดงลักษณะเฉพาะของมาลาชักชวน คือ

- ก. รายชื่อลงท้าย 2 คำ คือ เออะ นะ
- ข. กลุ่มคำลงท้าย 2 กลุ่ม คือ เออะนะ เออะนะ
- ค. รายชื่อกริยาวิเศษณ์ 1 คำ คือคำว่า กัน หรือกลุ่มคำกริยาวิเศษณ์

1 กลุ่ม คือ ควยกัน รวมกับรายชื่อลงท้าย 3 คำ คือ เออะ นะ นะ หรือรวมกับกลุ่มคำลงท้าย 2 กลุ่ม คือ เออะนะ เออะนะ เป็น กันเออะ กันนะ กันนะ กันเออะนะ กันเออะนะ ควยกันเออะ ควยกันนะ ควยกันนะ ควยกันเออะนะ ควยกันเออะนะ

ง. รายชื่อหน้ากริยา 1 คำ คือคำว่า มา รวมกับรายชื่อหลังกริยา

1 คำ คือคำว่า มา เป็น มา...มา (มักจะออกเสียงเป็นสระเสียงสั้น เป็น มะ)

- 4) มาลาเสนอแนะ รายชื่อที่แสดงลักษณะเฉพาะของมาลาเสนอแนะ คือ

รายชื่อหน้ากริยา 1 คำ คือคำว่า ลอง รวมกับรายชื่อหลังกริยา 1 คำ คือคำว่า กู (ซึ่งอาจจะปรากฏหรือไม่ปรากฏในประโยคก็ได้) และรายชื่อลงท้าย 2 คำ คือ ซี ซี เป็น

ลอง... (กู) [ซี-ซี]

5) มาลาชอรอง รายคำและกลุ่มคำ ที่แสดงลักษณะ เฉพาะของมาลาชอรอง

คือ

ก) รายคำเฉพาะ 4 คำ คือ กรรณา โปรก วาน ชวย

ข) กลุ่มคำเฉพาะ 2 กลุ่ม คือ โคโปรก ขอโคโปรก

ค) รายคำลงท้าย 1 คำ คือคำว่า นา

ง) กลุ่มคำลงท้าย 1 กลุ่ม คือ เถะนา

จ) รายคำกริยาวิเศษณ์ 3 คำ คือ ควย ที่ หนอย รวมกับรายคำลงท้าย 3 คำ คือ เถะ นะ นา หรือรวมกับกลุ่มคำลงท้าย 2 กลุ่ม คือ เถะนะ เถะนา เป็น ควยเถะ ควยนะ ควยนา ที่เถะ ที่นะ ที่นา หนอยเถะ หนอยนะ หนอยนา ควยเถะนะ ควยเถะนา ที่เถะนะ ที่เถะนา หนอยเถะนะ หนอยเถะนา

6) มาลาห้าม รายคำที่แสดงลักษณะ เฉพาะของมาลาห้าม คือรายคำเฉพาะ 1 คำ คือคำว่า อยา

7) มาลาคำสั่ง รายคำและกลุ่มคำที่แสดงลักษณะ เฉพาะของมาลาคำสั่ง คือ

ก) รายคำเฉพาะ 2 คำ คือ จง หยุค

ข) รายคำลงท้าย 1 คำ คือ หิ

ค) รายคำกริยาวิเศษณ์ 1 คำ คือ เคียวนี้

ง) กลุ่มคำกริยาวิเศษณ์ 1 กลุ่ม คือ เคียวนี้ที่เคียว

จ) รายคำหน้ากริยา 1 คำ คือคำว่า ไป รวมกับรายคำหลังกริยา 1 คำ คือคำว่า ไป เป็น ไป...ไป (มักจะออกเสียงเป็นเสียงตรี เป็นไป)

8) มาลาภาคคะเน รายคำและกลุ่มคำที่แสดงลักษณะ เฉพาะของมาลาภาคคะเน คือ

ก) รายคำช่วยหน้ากริยา 5 คำ คือ คง อาจ น่าจะ ดูเหมือนจะ

เห็นจะ

ข) กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา 49 กลุ่ม คือ คงกำลัง คงเคย คงจวน

คงจะ คงทอง คงเพ็ง คงยัง คงอยาก อาจกำลัง อาจเคย อาจจวน อาจจะ อาจทอง

อาจเพ็ง อาจยัง อาจอยาก คงจะกำลัง คงจะเคย คงจะจวน คงจะตอง คงจะเพ็ง
คงจะยัง คงจะอยาก อาจจะกำลัง อาจจะเคย อาจจะจวน อาจจะตอง อาจจะเพ็ง
อาจจะยัง อาจจะอยาก คงกำลังจะ คงจวนจะ คงเพ็งจะ คงอยากจะ น่าจะกำลัง
ดูเหมือนจะกำลัง เห็นจะกำลัง น่าจะเคย ดูเหมือนจะเคย เห็นจะเคย น่าจะตอง
ดูเหมือนจะตอง เห็นจะตอง น่าจะเพ็ง ดูเหมือนจะเพ็ง เห็นจะเพ็ง น่าจะอยาก ดูเหมือน-
จะอยาก เห็นจะอยาก

ค) รายนามกริยาวิเศษณ์ 1 คำ คือคำว่า กระมัง

ง) รายนามพิเศษ 1 คำ คือคำว่า นากด้ว ร่วมกับรายนามช่วยหน้ากริยา 1 คำ คือคำว่า จะ เป็น นากด้วจะ

9) มาลาแบ่งรับแบ่งสู้ รายนามและกลุ่มคำที่แสดงลักษณะเฉพาะของมาลาแบ่งรับแบ่งสู้ คือ

ก) รายนามเชื่อมกัน 3 คำ คือ ถ้า หาก เผื่อ ร่วมกับรายนามเชื่อมใน 1 คำ คือ ก็ (ซึ่งอาจจะปรากฏหรือไม่ปรากฏในประโยค ก็ไถ่) และรายนามช่วยหน้ากริยา 1 คำ คือคำว่า จะ เป็น ถ้า... (ก็) จะ หาก... (ก็) จะ เผื่อ... (ก็) จะ

ข) กลุ่มคำเชื่อมกัน 4 กลุ่ม คือ ถ้าหาก ถ้าเผื่อ ถ้าหากว่า ถ้าเผื่อว่า ร่วมกับรายนามช่วยใน 1 คำ คือคำว่า ก็ (ซึ่งอาจจะปรากฏหรือไม่ปรากฏในประโยค ก็ไถ่) และรายนามช่วยหน้ากริยา 1 คำ คือคำว่า จะ เป็น ถ้าหาก... (ก็) จะ ถ้าเผื่อ... (ก็) จะ ถ้าหากว่า... (ก็) จะ ถ้าเผื่อว่า... (ก็) จะ

10) มาลาเชื่อมแน รายนามที่แสดงลักษณะเฉพาะของมาลาเชื่อมแน คือ รายนามกริยาวิเศษณ์ 2 คำ คือคำว่า แน (ซึ่งอาจจะปรากฏในรูปคำซ้ำด้วยก็ได้ คือ แน ๆ)

แนนอน

11) มาลาแนะนำ รายนามและกลุ่มคำที่แสดงลักษณะเฉพาะของมาลาแนะนำ คือ

ก) รายนามช่วยหน้ากริยา 2 คำ คือ ควร นา

ข) กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา 2 กลุ่ม คือ ควรจะ น่าจะ

12) มาลาชัฏถาม รายคำและกลุ่มคำที่แสดงลักษณะมาลาชัฏถาม คือ

ก) รายคำแสดงคำถาม 9 คำ คือ ฃางไร เมื่อไร ท้าไม เทาไร
อะไร ไกร ของไกร ไหน ก็

ข) รายคำลงท้ายแสดงคำถาม 2 คำ คือ หรือ ไหม

ค) กลุ่มคำลงท้ายแสดงคำถาม 11 กลุ่ม คือ ไคหรือ เป็นหรือ
ไมไซหรือ หรือยัง แลวหรือ(ยัง) หรือเปล่า จริงไหม ไซไหม ไคไหม ถูกไหม เป็นไหม

ค. เรื่องแบบการเรียงคำของคำชนิด-ต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ

มาลาแต่ละชนิด มีแบบการเรียงคำและกลุ่มคำที่เป็นแบบเฉพาะ ดังนี้

1) มาลาบอกเล่า มีแบบการเรียงคำทั้งหมด 17 แบบ ที่เป็นแบบเฉพาะ
มี 10 แบบ คือ แบบที่ 3 ถึงแบบที่ 11 และแบบที่ 17

2) มาลาปฏิเสศ มีแบบการเรียงคำทั้งหมด 14 แบบ ที่เป็นแบบเฉพาะ
มี 8 แบบ คือ แบบที่ 1 ถึงแบบที่ 4 แบบที่ 6 แบบที่ 11 แบบที่ 12 และแบบที่ 14

3) มาลาชักชวน มีแบบการเรียงคำทั้งหมด 13 แบบ ที่เป็นแบบเฉพาะ
มี 7 แบบ คือ แบบที่ 6 ถึงแบบที่ 10 แบบที่ 12 และแบบที่ 13

4) มาลาเสนอแนะ มีแบบการเรียงคำที่ล้วนแต่เป็นแบบเฉพาะ 6 แบบ

5) มาลาขอร้อง มีแบบการเรียงคำทั้งหมด 12 แบบ ที่เป็นแบบเฉพาะ
มี 6 แบบ คือ แบบที่ 6 ถึงแบบที่ 8 และแบบที่ 10 ถึงแบบที่ 12

6) มาลาห้าม มีแบบการเรียงคำทั้งหมด 16 แบบ ที่เป็นแบบเฉพาะมี
12 แบบ คือ แบบที่ 5 ถึงแบบที่ 16

7) มาลาคำสั่ง มีแบบการเรียงคำทั้งหมด 22 แบบ ที่เป็นแบบเฉพาะมี
9 แบบ คือ แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 13 ถึงแบบที่ 16 และแบบที่ 20 ถึงแบบที่ 22

8) มาลาภาคคะเน มีแบบการเรียงคำทั้งหมด 14 แบบ ที่เป็นแบบเฉพาะ
มี 6 แบบ คือ แบบที่ 3 และแบบที่ 9 ถึงแบบที่ 13

9) มาลาแบ่งรับแบ่งสู้ มีแบบการเรียงคำที่ล้วนแต่เป็นแบบเฉพาะ 16 แบบ

10) มาลาเชื่อแน มีแบบการเรียงคำทั้งหมด 9 แบบ ที่เป็นแบบเฉพาะมี
4 แบบ คือ แบบที่ 3 แบบที่ 6 แบบที่ 7 และแบบที่ 9

11) มาลาแนะนำ ไม่มีแบบการเรียงคำที่เป็นแบบเฉพาะเลย

12) มาลาชกถาม มีแบบการเรียงคำที่ลวนแต่เป็นแบบเฉพาะ 30 แบบ

แบบการเรียงคำที่ไม่ได้นำมากล่าวไว้ในที่นี้ เป็นแบบการเรียงคำของมาลาตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปรากฏว่ามีแบบการเรียงคำของมาลาทุกชนิดรวมกันเป็น 173 แบบ ในจำนวนนี้เป็นแบบเฉพาะ 109 แบบ.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปชนิดของมาลาและรูปประโยคที่มาลาแต่ละชนิดอาจจะปรากฏอยู่ได้

<u>ชนิดของมาลา</u>		<u>ชนิดของรูปประโยค</u>
1. มาลาบอกเล่า	_____	รูปประโยคบอกเล่า
2. มาลาปฏิเสธ	_____	รูปประโยคปฏิเสธ
3. มาลาชักชวน	_____	รูปประโยคคำสั่ง
	_____	รูปประโยคบอกเล่า
4. มาลาเสนอแนะ	_____	รูปประโยคคำสั่ง
	_____	รูปประโยคบอกเล่า
5. มาลาขอร้อง	_____	รูปประโยคคำสั่ง
	_____	รูปประโยคบอกเล่า
6. มาลาห้าม	_____	รูปประโยคคำสั่ง
	_____	รูปประโยคบอกเล่า
7. มาลาคำสั่ง	_____	รูปประโยคคำสั่ง
	_____	รูปประโยคบอกเล่า
8. มาลาคาดคะเน	_____	รูปประโยคบอกเล่า
	_____	รูปประโยคปฏิเสธ
9. มาลาแบ่งรับแบ่งสู้	_____	รูปประโยคบอกเล่า
	_____	รูปประโยคปฏิเสธ
10. มาลาเชื้อแน	_____	รูปประโยคบอกเล่า
	_____	รูปประโยคปฏิเสธ
11. มาลาแนะนำ	_____	รูปประโยคบอกเล่า
	_____	รูปประโยคปฏิเสธ
12. มาลาชักถาม	_____	รูปประโยคคำถาม
	_____	รูปประโยคคำถาม-ปฏิเสธ

ขอเสนอแนะ

การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาว่า มาลาชนิดต่าง ๆ ในภาษาไทยมีลักษณะอย่างไรบ้าง และมาลาแต่ละชนิดจะปรากฏในรูปประโยคชนิดใดได้บ้าง จากการศึกษาที่ผู้เขียนได้พบว่า มาลาในภาษาไทยนั้นอาจจะแสดงควยคำชนิดต่าง ๆ และ/หรือกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ ร่วมกับคำกริยา หรือคำกริยาอย่างเดียวกันได้

ในการวิจัยครั้งนี้ ประการแรก ผู้เขียนได้สังเกตเห็นว่า คำชนิดต่าง ๆ และกลุ่มคำชนิดต่าง ๆ ที่ปรากฏร่วมกับคำกริยา เพื่อแสดงมาลาชนิดต่าง ๆ นั้น รายคำคนละรายคำของคำชนิดเดียวกัน และกลุ่มคำคนละกลุ่มของคำชนิดเดียวกัน ซึ่งใช้แสดงมาลาชนิดเดียวกันนั้น มักจะมีความหมายต่างกัน เช่น คำว่า คง กับคำว่า อาจ ในมาลาาคคคะเน เมื่อประกอบกับคำกริยา จะให้ความหมายของประโยคเป็นแบบคาคคะเน เช่นประโยคที่ว่า ฝนคง/ตก/ และประโยคที่ว่า ฝนอาจ/ตก/ ทั้ง 2 ประโยคนี้ จะให้ความหมายคาคคะเนคนละแบบ คือคำว่า คง ในประโยคแรก แสดงการคาคคะเนแบบที่ผู้พูดคิดว่าถูกต้องมากกว่าคำว่า อาจ ในประโยคหลัง

ประการที่สอง คำกริยาที่ปรากฏในมาลาแต่ละชนิดนั้น ในงานวิจัยนี้ผู้เขียนได้ศึกษาแต่เฉพาะคำกริยาที่ปรากฏเป็นคำเดี่ยวเท่านั้น ยังไม่ได้ศึกษากรณีที่คำกริยาปรากฏเป็นกลุ่มคำ

ประการที่สาม ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนศึกษาแต่เฉพาะประโยคที่มีมาลาเพียงชนิดเดียว มิได้ศึกษาเกี่ยวกับประโยคที่อาจจะมีมาลาปรากฏตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เช่นประโยคที่ว่า จงอย่า/ร้องเพลง/ ประโยคนี้มีมาลา 2 ชนิด คือ มาลา คำสั่ง (แสดงควยรายคำเฉพาะ จง) และมาลาหาม (แสดงควยรายคำเฉพาะ อย่า) หรือประโยคที่ว่า แดงคง/สอนหนังสือเด็ก/แน่ใช่ไหม ประโยคนี้มีมาลา 3 ชนิด คือมาลา คาคคะเน (แสดงควยรายคำ ขอขมากริยา คง) มาลา เชื้อแน (แสดงควยรายคำกริยาวิเศษณ์ แน่) และมาลา ชักถาม (แสดงควยกลุ่มคำลงท้ายแสดงคำถาม ใช่ไหม)

ผู้เขียนจึงใคร่จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาภาษาไทย ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสามเรื่องนี้.